

KIẾN XƯƠNG**Vào chiến dịch thủy lợi đông xuân**

Việc tu bổ, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những vùng trung để xảy ra ngập úng. Vì vậy, hiện nay các địa phương của huyện Kiến Xương đang tập trung nhân lực, máy móc ra quân làm thủy lợi, trước mắt đáp ứng sản xuất vụ đông và chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của xã Bình Thanh, bà con nông dân các thôn tập trung đi làm thủy lợi đồng vui như ngày hội. Người mang cuốc, xẻng, người mang xô, thùng, chậu, thúng, rổ tập trung vào vét, tu bổ kênh mương mặt ruộng. Bà Bùi Hương, thôn Phú cho biết: Địa phương thuộc vùng trũng, khi có mưa lớn thường xuyên xảy ra ngập úng ảnh hưởng đến thảm canh lúa và hoa màu. Khi địa phương phát động chiến dịch làm thủy lợi đồng xuân, bà con ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó nên tranh thủ thời gian tham gia đi nạo vét, đào đắp kênh mương. Còn ông Trần Văn Nhu, Giám

đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Thanh cho biết: Ngoài nạo vét kênh mương mặt ruộng với tổng khối lượng 35.000m³, chúng tôi còn tổ chức giải phóng dòng chảy, thu vớt bèo bống vật cản với tổng diện tích 41.700m² bảo đảm cho toàn bộ hệ thống sông và kênh mương mặt ruộng thông thoáng, thuận lợi cho công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Không riêng xã Bình Thanh, hơn 10 ngày qua, các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương cũng đồng loạt tổ chức làm thủy lợi đồng xuân. Tại các xã có truyền thống thâm canh cây màu vụ đông: Vũ Lễ, Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Thanh Tân, Quang Trung, ngoài làm thủ công, địa

phương còn huy động nhiều máy móc để đẩy nhanh tiến độ đào đắp, nạo vét hệ thống thủy lợi để sớm đưa vào sử dụng. Ông Trần Sỹ Lực, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Nguyên chia sẻ: Chúng tôi phân đầu hoàn thành nạo vét, đào đắp 33.500m³ và giải tỏa 14.500m² bèo bống trên toàn bộ hệ thống sông, kênh mương, giao thông nội đồng trong tháng 11 để kịp thời phục vụ nước cho nông dân chăm sóc cây màu vụ đông. Theo kế hoạch, trong chiến dịch làm thủy lợi đồng xuân năm 2017 - 2018, huyện Kiến Xương sẽ nạo vét 25,8km sông dẫn trạm bơm với khối lượng 73.400m³; tu bổ kênh mương mặt ruộng với khối



Các địa phương ở Kiến Xương huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đông xuân.

lượng 146.000m³; đào đắp 90.200m³ cải tạo, nâng cấp bờ vùng, bờ thửa và giao thông nội đồng; lắp đặt 1.022 ống, cống bi đầu, cầu tạo, sửa chữa, xây mới một số trạm bơm, cống tưới, tiêu trọng điểm: cống Dương Liễu (xã Minh Tân), cống Láng Nghệ (xã Trà Giang) và cống chia nước. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tổng kinh phí đầu tư cho công tác làm thủy lợi đồng xuân năm nay của huyện hơn 13,4 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng công tác làm thủy lợi, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch thủy lợi

đông xuân, huy động cán bộ chuyên môn xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và đôn đốc các địa phương triển khai tu bổ, cải tạo, nâng cấp và làm mới các công trình thủy lợi bảo đảm đúng thiết kế, quy hoạch và tiến độ thời gian. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư cứng hóa kênh mương cho các vùng sản xuất hàng hóa lớn. Tất cả các công việc trong chiến dịch thủy lợi đồng xuân phải hoàn thành trước ngày 25/1/2018 để kịp lấy nước vào hệ thống thủy lợi nhằm tháo chua, rửa mặn, chống ô nhiễm môi trường và lấy nước để đại trà

phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2018. Cũng trong đợt làm thủy lợi này, huyện Kiến Xương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm các công trình thủy lợi như lấn chiếm hành lang sông, vi phạm hành lang bảo vệ công trình cầu, cống và giải tỏa đường ống, vó, bè gây cản trở dòng chảy. Sau khi tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm tự thu dỡ, giải tỏa công trình vi phạm, các ngành chức năng của huyện phối hợp với các địa phương tiến hành xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình chống đối theo quy định của pháp luật.

KHÁC ĐUÁN

Từ một xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai chương trình xã hội hóa nước sạch nông thôn, đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại xã Thái Dương (Thái Thụy) đã đạt trên 90%. Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sử dụng nước sạch.

THÁI DƯƠNG**Làm tốt công tác vận động người dân sử dụng nước sạch**

Công nhân nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Casaro miền Bắc vận hành hệ thống nước sạch.

Thôn Vị Thủy hiện có 326 hộ dân/1.473 nhân khẩu. Người dân trong thôn mới bắt đầu sử dụng nước sạch từ tháng 7 năm nay. Trong đó, toàn bộ số hộ trong thôn tiến hành đăng ký, lắp đặt sử dụng nước sạch chỉ trong 2 ngày. Đến nay, 100% số hộ trong thôn sử dụng nước sạch, trở thành thôn có tỷ lệ đầu nổi nước sạch cao nhất xã. Anh Phạm Tiến Dũng, Trưởng thôn Vị Thủy cho biết: Trước đó, Vị Thủy là thôn triển khai nước sạch gặp nhiều khó khăn nhất xã do người dân kiến nghị, thắc mắc về chi phí lắp đặt đồng hồ 2,5 triệu đồng/hộ. Thời điểm cao trào, người dân trong thôn còn không cho doanh nghiệp lắp đặt đường ống để cung cấp nước trên địa bàn. Cùng theo anh Dũng, nguyên nhân dẫn đến việc người trong thôn kiến

nghị về tiền chi phí lắp đặt đồng hồ là do trên địa bàn xã hiện có 2 hai doanh nghiệp tham gia cung cấp nước sạch gồm: Công ty Cổ phần Casaro miền Bắc có nhà máy đặt tại xã và

Công ty TNHH Toàn Thịnh có nhà máy đặt tại xã Thái Dương hiện việc thu phí lắp đặt đồng hồ ở mức khác nhau. Công ty TNHH Toàn Thịnh thu 500.000 đồng/hộ còn Công ty Cổ

phần Casaro miền Bắc thu 2,5 triệu đồng/hộ nên người dân so sánh và kiến nghị, thắc mắc. Trong xã có một khu dân cư thuộc thôn Đồng Tĩnh giáp với xã Thái Thủy gắn với đường

ống dẫn nước của Công ty TNHH Toàn Thịnh nên doanh nghiệp đã được cấp phép cung cấp nước cho 42 hộ dân tại đây. Ông Đào Trọng Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã Thái Dương cho biết: Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với các ban, ngành của huyện tổ chức vận động, đối thoại trực tiếp để giải thích rõ những kiến nghị, thắc mắc của người dân. Trong đó, giải thích rõ cho người dân biết nhà máy nước Toàn Thịnh được chuyển giao từ nhà máy đầu tư theo chương trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) nên Công ty chỉ nâng cấp nhà máy, vì vậy mà thu phí lắp đặt đồng hồ thấp hơn. Còn nhà máy nước của Công ty Cổ phần Casaro miền Bắc được đầu tư mới nên việc thu phí lắp đặt cao hơn. Hơn nữa, mức thu 2,5 triệu đồng/dồng hồ/hộ được tỉnh quy định nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình xã hội hóa nước sạch nông thôn. Từ đó, giúp người dân thay đổi nhận thức và đồng thuận để doanh nghiệp triển khai lắp đặt đường ống. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy

lực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia sử dụng nước sạch. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy về tuyên truyền, vận động người thân và các gia đình được phân công phụ trách. Đối với các đoàn thể, giao nhiệm vụ cho các đồng chí chủ tịch vận động gia đình hội viên, đoàn viên tham gia sử dụng nước sạch. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, Thái Dương còn thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Casaro miền Bắc tổ chức các buổi tham quan thực tế nhà máy để người dân tìm hiểu về quy mô công trình, quy trình xử lý nước, quy trình bảo đảm chất lượng nước, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm chi phí lắp đặt đồng hồ cho hộ nghèo, gia đình chính sách... Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Đến nay, toàn xã có trên 90% hộ sử dụng nước sạch, tăng 60% so với đầu năm 2017. Địa phương phấn đấu hết năm 2017 có 100% hộ dân trong xã sử dụng nước sạch, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân.

TRẦN TUẤN

TIỀN HẢI**Phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm**

Theo dự báo của ngành chuyên môn, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có rét đậm, rét hại. Để phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, huyện Tiên Hải đã tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi đến nhân dân có biện pháp bảo vệ không để xảy ra tình trạng giảm sức đề kháng trên đàn gia súc, gia cầm.

Những ngày này, ông Trần Đăng Khoa, thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải đang chủ động vật tư phòng, chống rét cho đàn vật nuôi của trang trại như rơm khô, thức ăn giàu dinh dưỡng và một số thuốc bổ tăng cường trong khẩu phần ăn cho đàn gia súc, gia cầm. Ông Khoa chia sẻ: Do trang trại chăn nuôi nằm ở ven sông, địa hình trống nên gió rất to, nếu không được che chắn tốt và bổ sung đầy đủ thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi gây phát sinh

một số bệnh rất nguy hiểm. Những ngày gần đây khi thời tiết chuyển rét tới đã che chắn nuôi kín gió, thấp điện sưởi bảo đảm gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt, không bị bệnh về đường hô hấp. Cũng như ông Khoa, ông Phạm Văn Trọng ở xã Đông Lâm đã triển khai giải pháp chống rét cho đàn trâu của gia đình bằng cách không thả rông vào những ngày thời tiết rét hại. Tăng cường rơm cỏ bổ sung thức ăn giàu chất khoáng, tinh bột cho đàn trâu. Trong đợt tiêm phòng vụ đông, ông

Trọng đã chủ động tiêm vắc-xin chống lại các bệnh truyền nhiễm như tụ huyết trùng, lở mồm long móng thường hay xảy ra khi nhiệt độ xuống thấp. Tiên Hải có đàn trâu, bò 6.190 con, đàn lợn 135.000 con, đàn gia cầm 1,35 triệu con. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, mưa lạnh đột ngột như hiện nay, huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia

cầm. Trong đó, tích cực hướng dẫn người chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại, thực hiện tốt điều kiện vệ sinh chuồng trại. Cùng với đó là bổ sung thức ăn tinh, chất khoáng, vitamin, uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, mưa lạnh đột ngột như hiện tại bà con nông dân cần cho gia súc uống nước ấm có hòa muối với lượng khoảng 5g/100kg thể trọng để tăng khả năng chống rét, bổ sung thêm chất đạm trong

khẩu phần ăn tăng cường sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh xâm nhập. Chủ động tiêm vắc-xin chống các bệnh truyền nhiễm như tả, tụ huyết trùng (gia súc, gia cầm); lở mồm long móng (gia súc)... Trước đó, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho UBND huyện triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tập trung vào những khu dân cư, nơi có ổ dịch cũ, các trang trại chăn nuôi tập trung cũng đã thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm chủ động ngăn chặn mầm bệnh còn tồn tại ngoài môi trường trong phòng, chống dịch ổ đàn vật nuôi. Ngoài việc hỗ trợ kịp

thời hóa chất, với bột... theo chính sách của tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y thường xuyên cử cán bộ xuống kiểm tra, hướng dẫn bà con cách phòng tránh rét, ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian rét đậm, rét hại tăng cường.

MẠNH THẮNG



Đàn gia súc của hộ dân xã Vũ Lăng (Tiên Hải) nuôi nhốt trong đợt giá rét.

Ông Vinh "cam canh"

Đó là cách gọi thân mật mà người dân xã Đô Lương (Đông Hưng) dành cho ông Nguyễn Văn Vinh - người hồi sinh cam canh đất cần cối, sản xuất không hiệu quả, trồng cam cảnh hữu cơ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

7.200m² đất cần cối, sản xuất không hiệu quả, không ai muốn nhận để trồng cây, đã nhiều năm để cỏ mọc um tùm nhưng ông Nguyễn Văn Vinh vẫn mạnh dạn nhận chuyển đổi hết diện tích "bờ xôi ruộng mật" của gia đình để cải tạo làm vườn. Ông đã đầu tư hàng chục triệu đồng cải tạo đất và dày công nghiên cứu chất đất, lựa chọn loại cây trồng phù hợp để đất cần cối trở nên ngọt. Cam canh hiện đang được nhiều người ưa dùng đã được ông chọn để trồng tại khu chuyên đổi. Do đây là cây trồng mới trên đồng đất Đô Lương, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nên những gốc cam đầu tiên của gia đình ông đầu quả ít, năng suất thấp. Không nản chí, ông tiếp tục tìm tòi, học hỏi cách trồng, vun xới cho khu vườn. Ông Vinh cho biết: Những ngày đầu bắt tay vào trồng cũng vất vả song hai vợ chồng vẫn động viên cùng vượt khó, tôi phải đi tìm hiểu nhiều nơi, tham khảo qua nhiều kênh thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ các chủ vườn khác rồi về áp dụng vào vườn nhà. Nhiều người nói tôi quá mạo hiểm, còn tôi tin "có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Vườn cam được ông Vinh trồng từ năm 2013, nay đã cho thu hoạch được vài vụ, vụ đầu ti, năm 2016 với 2.000 cây cam canh và cam đường ông thu về trên 4 tấn quả, bán với giá 35.000 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi trên 130 triệu đồng. Vụ năm nay, mưa úng, quả rụng nhiều song mới thu hoạch một nửa vườn đã được trên 2 tấn quả, nếu thu hết vườn năng suất vẫn bằng năm ngoái.

Chia sẻ về cách trồng cam cho năng suất cao, quả ngon ngọt, ông Vinh cho biết: Để trồng cam canh đạt hiệu quả, gia đình đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăm sóc, bảo vệ từ khâu làm đất, bón phân đến phòng, trừ sâu bệnh; khâu nước tưới; đất trồng cây ải, phơi nắng rồi mới lên luống. Khi trồng cây, sử dụng phân chuồng hoại mục, gia đình phân bón lót để tăng độ bền cho cây. Để bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng, gia đình chỉ dùng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, bón phân hữu cơ. Đây chính là bí quyết để cam của gia đình ông được các cơ quan, công sở, trường học, người dân đến tận nhà đăng ký mua trước khi thu hoạch hàng tháng. Hiện cam của gia đình ông sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, thậm chí cung không đủ cầu. Điều này cho thấy mô hình cam hữu cơ của gia đình ông Vinh thực sự hiệu quả.

Ngoài trồng cam lấy quả, ông Vinh còn kết hợp ươm cam giống và một số loại cây ăn quả khác để bán, cũng mang lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình. Đã có một số hộ nông dân của xã Đô Lương đến tìm hiểu mô hình sản xuất cam hữu cơ của ông Vinh, ông đều tận tình chia sẻ, cung cấp cây giống, đến tận vườn hướng dẫn. Tuy vậy, mức của các hộ đó chưa bằng vườn cam của ông Vinh song cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn cây lúa. Ông Nguyễn Đức Uyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đô Lương cho biết: Nhờ được ông Vinh tích cực chỉ bảo nên đã có một số hội viên nông dân trong xã trồng cam thành công. Đây là mô hình mà chúng tôi đang khuyến khích nhân rộng tại những vùng đất cày lúa kém hiệu quả.

Trong định hướng sản xuất, ông Vinh mong muốn được thuê thêm đất để mở rộng diện tích trồng cam; hướng dẫn cho nhiều hộ nông dân khác cùng trồng, tiến tới xây dựng thương hiệu cam sạch.

TRUNG HIẾU



Ông Vinh thu hoạch cam.